

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก



วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำคัญของคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ทบทวนและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระยะ ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ และอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมอนามัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและนักวิชาการจากสำนัก/กองส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ รวมกว่า ๘๐ คน

ท่านอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องจริงของกรมอนามัยในอนาคต” จึงจำเป็นต้องแสดงบทบาทในการอภิบาลระบบให้ชัดเจนและให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ให้กับประชาชนที่จะปกป้องตนเองจากความเสียหายสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

สาระสำคัญของการประชุม สรุปได้ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานประเด็นงานสำคัญในรอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๒ และอภิปรายมาตรการดำเนินงาน ๖ เดือนหลัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเป็น Regional Lead ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒. ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ “แนวทางการพัฒนาระดับการทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย สำหรับอนาคต” ใน ๔ เสาหลัก ได้แก่ ๑) Smart Policy Advisor ๒) Smart Regulator ๓) Environmental Health Information System และ ๔) HRM & Partnership Management เพื่อขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) Greening Health Sector ๒) Air Pollution and Health ๓) WASH และ ๔) อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

๓. อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำให้ดำเนินงานประเด็น ๑) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒) ป้องกันและลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษอากาศ และของเสียและสุขาภิบาลและน้ำ (WASH) ๓) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น Greening Health Sector

๔. คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน ช่วง ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๖๒ เร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำข้อมูลที่สำคัญสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนได้ทันเหตุการณ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระดับกรมและระดับพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้กรมอนามัยทำหน้าที่อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป